

อุตสาหกรรมเพชรในอิสราเอลเริ่มต้นตัว

กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของอิสราเอลรายงานว่า อุตสาหกรรมเพชรของอิสราเอลเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ในปี ๒๕๖๔ หลังประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก มีปริมาณกิจกรรมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยมีสถิติติดลบในปี ๒๕๖๓ ที่เริ่มมีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส สาเหตุหลักสองประการที่ทำให้อุตสาหกรรมเพชรของอิสราเอลลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คือ ประการแรก การย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปเพชรและการเจียรไปยังอินเดีย เนื่องจากอิสราเอลไม่สามารถแข่งขันกับค่าจ้างที่ถูกกว่าของอินเดีย และประการที่สอง – การแข่งขันจากที่อื่น โดยเฉพาะจาก Dubai Diamond Exchange ที่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรทั่วโลก ซึ่งดำเนินการภายในเขตการค้าเสรีและมีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของอุตสาหกรรมนี้ในอิสราเอลเริ่มดีขึ้นมากอย่างน่าตื่นตะลึงในปีที่ผ่านมา นับเป็นปีแรกในรอบทศวรรษ

ในการสรุปข้อมูลการนำเข้าและส่งออกเพชรประจำปีที่เผยแพร่โดย Diamond Supervisor ที่กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ปรากฏว่า ในปี ๒๕๖๔ มีตัวเลขมูลค่ามากกว่าปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๒ โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการนำเข้าส่งออกเพชรเจียรระโนและขัดเงา (polished diamond) และเพชรดิบที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนใดๆหรือ raw diamond โดยในภาพรวม ปี ๒๕๖๔ การนำเข้าเพชรเจียรระโนสุทธิในปีนี้มีมูลค่า ๒.๙๔ พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ ๙๑% เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ ในขณะที่การส่งออกเพชรเจียรระโนสุทธิซึ่งมีมูลค่าประมาณ ๓.๖๕ พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นโดย ประมาณ ๕๔% เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ ส่วนการนำเข้าสุทธิของเพชรดิบมายังอิสราเอลมีมูลค่า ๒.๐๗ พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ ๙๔% เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ การส่งออกเพชรดิบสุทธิในปี ๒๕๖๔ มีมูลค่ารวมประมาณ ๑.๘ พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐๙% เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓

กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เห็นว่า หลังจากประสบปัญหาหลายปีที่ผ่านมา ในปี ๒๕๖๔ อุตสาหกรรมเพชรฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเกินคาดหมายตามกระแสการเติบโตของภาคธุรกิจเพชรและเครื่องประดับทั่วโลก โดยเฉพาะปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความต้องการเพชรที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกาตลาดเป้าหมายหลัก และการค้าโดยตรงกับสหรัฐอเมริกาที่เริ่มขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๖๓

ที่มา: port to port ๑/๒๐๒๒

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

สินค้าเพชรพลอยอัญมณีและเครื่องประดับจัดว่าเป็นสินค้าสำคัญมีมูลค่าการค้าในอันดับต้นๆ อยู่ในรายการสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างไทยกับอิสราเอล อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกของไทยในปี ๒๕๖๔ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ ตามกระแสการหดตัวของอุตสาหกรรมเพชรทั่วโลกจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส และเมื่อตัวเลขชี้ว่าอุตสาหกรรมเพชรในอิสราเอลฟื้นตัวอาจจะส่งผลต่อการนำเข้าเพชรจากไทยในในอนาคตเพิ่มขึ้น

สศต. ณ กรุงเทลอาวีฟ

๑๑ ก.พ. ๖๕